

Số: 49/BC-CCB-VP

Lào Cai, ngày 28 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Tổng kết công tác Hội năm 2022,
và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022

Năm 2022 bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch Covid-19 gây thiệt hại lớn về người, tác động tiêu cực đến kinh tế-xã hội; xung đột Nga-Ukraina; Biển Đông vẫn đang diễn ra nhiều hoạt động của các nước lớn ảnh hưởng đến chủ quyền biển đảo của nước ta,...Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tích cực, chủ động đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh sau đại dịch Covid-19; tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có công với cách mạng. Các cấp, các ngành thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai, 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai với nhiều hoạt động mang dấu ấn đậm nét.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 01/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 cả ở ba cấp Hội, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, những khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid-19, một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; việc thực hiện chế độ chính sách đối với Chủ tịch Hội cơ sở chưa thống nhất, chi hội trưởng không có phụ cấp,...phần nào tác động đến tư tưởng của cán bộ, hội viên, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động công tác Hội, nhất là ở cơ sở.

Thực hiện sự lãnh đạo của các cấp ủy, chỉ đạo của Hội cấp trên, Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh lãnh đạo nhiệm vụ năm 2022, các cấp Hội đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được kết quả như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội

Các cấp Hội luôn theo sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực; những sự kiện chính trị nhạy cảm, như: Cuộc xung đột quân sự giữa Nga-Ukraina, tình hình Biển Đông, Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc,... Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương, Kết luận số 21-KL/TW và các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển khu vực trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương,... Các phong trào thi đua năm 2022 theo Chỉ thị số 02 của Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam,... (1.283 buổi/44.208 lượt hội viên, cựu chiến binh và nhân dân tham gia). Từ hoạt động thực tiễn tại cơ sở, năm 2022 có 49 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, duy trì tỷ lệ đảng viên trong tổ chức Hội đạt 27%.

Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Chủ động nắm vững tình hình địa bàn, tư tưởng hội viên, cựu chiến binh và nhân dân, phản ánh kịp thời, tham mưu, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền. Tích cực phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, giữa gìn an ninh trật tự (5.407 buổi/12.600 lượt hội viên tham gia); Tham gia hòa giải thành công 70 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan Hội CCB tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc tạo sự đồng thuận, dân chủ, nhất trí cao trong tập thể cơ quan; quan hệ đoàn kết tốt góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022.

2. Thực hiện phong trào Cựu chiến binh giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương

Các cấp Hội đã quán triệt, triển khai tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với đặc thù công tác Hội; động viên hội viên, Cựu chiến binh chủ động vượt qua khó khăn do tác động của Covid-19 nêu cao tinh thần tự lực, tự cường đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, phát huy thế mạnh của từng địa phương, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền

vững. Tỷ lệ hộ nghèo trong Hội hiện nay còn 7,13%. Có 12 hội viên được TW Hội, 282 hội viên được tỉnh Hội tặng danh hiệu “Hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2021.

Phối hợp hiệu quả với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt việc quản lý, khai thác, sử dụng nguồn vốn vay tín dụng. Số dư do Hội quản lý đạt 848 tỷ 773 triệu đồng, tăng 103 tỷ 324 triệu đồng so với năm 2021, tổ chức 476 tổ vay vốn với 15.756 hộ vay; nợ quá hạn 604 triệu đồng, chiếm 0,07%. Kiểm tra đối với 9/9 Hội CCB huyện, thành phố, thị xã và Ban Đại diện NHCSXH huyện Si Ma Cai. Kiểm tra nguồn vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm kênh Trung ương Hội CCB Việt Nam đối với Hội CCB huyện Văn Bàn, thành phố Lào Cai và các hộ hội viên được vay; qua công tác kiểm tra đã chỉ đạo kịp thời để việc sử dụng đảm bảo đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn.

3. Tổ chức, động viên hội viên CCB tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị

Các cấp Hội tổ chức quán triệt, triển khai phong trào thi đua toàn diện do cấp có thẩm quyền phát động; phát động phong trào thi đua “Cụu chiến binh gương mẫu” năm 2022, trong đó tập trung vào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo-Xuân Nhâm Dần” năm 2022 được 301 triệu 750 nghìn đồng; tham gia các hoạt động chương trình “Xuân Biên phòng-ấm lòng dân bản” tại xã Nàn Sán, huyện SiMaCai và tặng 05 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng cho 5 cháu là con hội viên vượt khó có thành tích tốt trong học tập.

Tích cực tuyên truyền đến hội viên và người dân các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2022-2023. Tuyên truyền về việc triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo lộ trình của Chính phủ, kế hoạch của địa phương.

Duy trì 17 nhóm mô hình với 193 điểm ở 64 xã, phường, thị trấn, trong đó có 13 mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng; Hội CCB Công ty Apatít Việt Nam Gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ đề Lao động “Kỷ cương-An toàn-Năng xuất-Chất lượng-Hiệu quả”, có nhiều công trình phần việc và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần thiết thực vào tháo gỡ khó khăn và làm lợi cho Công ty trong sản xuất kinh doanh. Thực hiện đăng ký cơ quan, đơn vị an toàn, trật tự và xây dựng mô hình mới năm 2022;

Duy trì mô hình Cụu chiến binh tham gia cảnh giới giao thông tại 15 điểm trên địa bàn huyện Bảo Thắng, Bảo Yên nơi giao nhau giữa đường sắt và đường bộ không có rào chắn. Đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh khảo sát lắp thêm 06 bớt kèm theo thiếu bị chiếu sáng, quạt gió sử dụng năng lượng mặt trời đảm bảo điều kiện làm việc tại các điểm cảnh giới, đồng thời đề nghị công nhận 6 điểm đã triển khai năm 2021 tại Bảo Thắng nhằm đảm bảo tính pháp lý đối với hội viên thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức Hội các cấp và cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện “Làng bản an ninh, trật tự xã hội” và vệ sinh môi trường; ủng hộ trên 554 triệu đồng, tham gia 12.063 ngày công lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc đường hoa, sửa chữa đường điện trang trí; hiến 43.668 m² đất xây dựng, mở rộng đường giao thông nông thôn, đường hoa và các thiết chế văn hóa ở cơ sở; Cơ quan Hội CCB tỉnh hỗ trợ 440 triệu xóa 11 nhà dột nát cho hội viên nghèo tại xã Kim Sơn (Bảo Yên). Triển khai, tham gia các hoạt động công tác Dân vận năm 2022 tại xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương và xã Thảm Dương, huyện Văn Bàn theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo PHHĐ tỉnh ý nghĩa, thiết thực; trong chương trình, cơ quan Hội hỗ trợ 40 triệu đồng làm 01 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, thăm hỏi, tặng quà 03 suất quà cho 03 hộ gia đình chính sách trị giá 1,5 triệu đồng; tặng 06 suất học bổng cho các cháu là con hội viên vượt khó có kết quả tốt trong học tập, hỗ trợ mua 500 m dây thông tin loa phát thanh trị giá 2 triệu đồng.

4. Tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh

Các cấp Hội quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022, theo nội dung, chương trình của địa phương và hướng dẫn của Hội cấp trên. Cơ quan Hội CCB tỉnh đã nghiên cứu, tham gia ý kiến vào 23 văn bản theo chức năng, nhiệm vụ. Tổng hợp báo cáo phục vụ Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai” của Đoàn Đại biểu Quốc hội. Cấp 955 cuốn tài liệu, gồm 702 cuốn “Hướng dẫn Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027”; 182 cuốn “Một số văn bản về chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh và hội viên Hội CCB Việt Nam”; 55 cuốn “Phối hợp tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2013-2020, phương hướng đến năm 2030”; 16 cuốn “Cựu chiến binh đi tìm đồng đội” qua đó giúp cho các cấp Hội và cán bộ, hội viên có thêm tài liệu để tra cứu, vận dụng trong quá trình công tác.

Chế độ, chính sách đối với các thế hệ Cựu chiến binh trên địa bàn được các cấp Hội phối hợp thực hiện tốt, kịp thời theo quy định. Triển khai Quyết định số 1163/QĐ-CCB, ngày 22/12/2021 của Trung ương Hội CCB Việt Nam đã hoàn thành việc chi hỗ trợ đối với 07 trường hợp hội viên trù trần do Covid-19.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp Hội đã thăm hỏi, động viên, tặng 350 suất quà cho các hội viên, cựu chiến binh nghèo, ốm đau, bệnh tật, trị giá 105 triệu 200 nghìn đồng; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể cùng cấp thực hiện chức năng giám sát việc chi trả các chế độ, chính sách cho người có công và hỗ trợ hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn; góp phần thiết thực cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Nghiên cứu hồ sơ, tham gia xét xử 17 vụ án do Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý với vai trò Hội thẩm nhân dân.

5. Phối hợp với Đoàn Thanh niên CSHCM

Chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên, nhất là ở cơ sở thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của địa phương đặc biệt là chào mừng Đại hội Đoàn, Hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027. Phối hợp với các trường học tổ chức nói chuyện truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ được 38 buổi với trên 5.110 học sinh, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Gặp gỡ, động viên, tặng quà thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu giao.

Tổ chức Hội CCB cơ sở phối hợp với Đoàn Thành niên cùng cấp tham gia lao động chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sỹ; trồng cây, vệ sinh đường phố, đường làng, ngõ xóm,...tạo nên hình ảnh đẹp của các thế hệ Cựu chiến binh và thế hệ trẻ.

6. Thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân

Tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của Hội CCB Việt Nam. Chấp hành nghiêm Quy chế biên giới, giữ mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với Trung Quốc trong tình hình hiện nay. Tích cực quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến với Lào Cai, góp phần thúc đẩy các hoạt động hồi phục, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng-an ninh.

Hội CCB huyện Bảo Thắng duy trì hiệu quả 02 mô hình tại xã Bản Phiệt về "*CCB phối hợp với các lực lượng vũ trang tham gia tuần tra đường biên, mốc giới*".

7. Công tác xây dựng Hội

7.1. Công tác chính trị tư tưởng

Các tổ chức Hội thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có 98% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của huyện. Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai, 43 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/02/1979-17/02/2022), 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5, 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2022), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh, 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai, 38 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ Vị Xuyên (12/7/1984-12/7/2022)

Quán triệt chỉ đạo của Trung ương Hội đã thông tin, định hướng tuyên truyền kịp thời về tình hình Nga-Ukraina, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của hội viên và nhân dân trên đại bàn về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng tình hình tại Ukraina để chống phá ta, nhất là thông tin trang trên mạng xã hội.

Trong năm, có 25 tin, bài được đăng trên cổng thông tin điện tử của Hội. Qua đó, góp phần tuyên truyền, định hướng tư tưởng và động viên, biểu dương kịp thời

các hoạt động của các cấp Hội, điển hình tiên tiến, cách làm hay trong cán bộ, hội viên. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam; toàn tỉnh có 17.003 bài dự thi, trong đó 1.323 bài của các lực lượng khác không phải hội viên tham gia như: giáo viên, học sinh, bộ đội, dân quân tự vệ,... tỉnh Hội lựa chọn được 08 bài gửi về Trung ương Hội, trong đó 01 bài được giải Khuyến khích.

7.2. Xây dựng tổ chức

Công tác xây dựng tổ chức Hội được thường xuyên quan tâm. Các cấp Hội đã triển khai toàn diện các mặt công tác năm theo Kế hoạch và phát động phong trào thi đua “Cụm chiến binh gương mẫu” năm 2022. Tập trung thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch 253/KH-CCB, Hướng dẫn 107/HD-CCB của Trung ương Hội CCB Việt Nam gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ VII ở cả ba cấp Hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các cấp Hội tích cực tuyên truyền phát triển hội viên mới, đã kết nạp được 562 Cụm chiến binh, Cụm quân nhân vào Hội đạt 112% kế hoạch năm. Số hội viên toàn tỉnh là 24.278.

Sau Đại hội nhiệm kỳ có 06 đơn vị cấp huyện đã tổ chức được 08 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội theo phân cấp và chuyên đề, với 737 học viên tham gia, thời gian mỗi lớp từ 01 đến 02 ngày.

Phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Nghị quyết số 29-NQ/TU, về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2022, 11/11 tổ chức Hội trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 03/11 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 207/209 Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 43/209 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02/209 hoàn thành nhiệm vụ; 25/25 cán bộ quản lý, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 06 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

7.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Các cấp Hội triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo phân cấp; tập trung vào thực hiện công tác kiểm tra phục vụ Đại hội nhiệm kỳ. Hướng dẫn các cấp Hội đánh giá tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp tỉnh.

Thực hiện Đề án số 15 của Tỉnh ủy, Quyết định số 217-QĐ/TW và kết quả hiệp thương, Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, Hội CCB chủ trì tiến hành giám sát đối với UBND huyện Bắc Hà và UBND 02 xã Nà Hối, Tà Chải về kết quả triển khai Luật nghĩa vụ quân sự, trình tự các bước tiến hành gọi công dân nhập ngũ; Giám sát về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại xã Bản Xen và Thanh Bình huyện Mường Khương; Chủ trì tổ chức 02 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với hội viên, Cụm chiến binh ở 08 cơ sở thuộc Hội CCB huyện Bát Xát, Văn Bàn về kết

quả triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với các thế hệ Cựu chiến binh trên địa bàn. Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về giám sát và phản biện xã hội, có 60 học viên tham gia. Ngoài ra, Hội CCB các cấp phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp tiến hành kiểm tra, giám sát 170 cuộc tại cơ sở.

* Về những hạn chế khuyết điểm:

- Công tác tham mưu với cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn cán bộ làm công tác Hội còn có cơ sở chưa chủ động;

- Một số đơn vị việc chấp hành chế độ báo cáo chưa đảm bảo thời gian, còn phải đôn đốc nhiều;

- Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng cao, nhất là trong tháng 2 và tháng 3, nên tiến độ đại hội điểm cấp cơ sở còn chậm so với Kế hoạch, còn 03 Hội cơ sở chưa bầu được Chủ tịch Hội khóa mới, 01 đại hội cấp huyện chưa bầu được Phó Chủ tịch, do khó khăn về nguồn và thực hiện tiêu chí theo quy định về tiêu chuẩn cán bộ.

- Việc bồi dưỡng giới thiệu hội viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp còn ít. Còn một số tổ chức Hội cấp huyện không có hội viên ưu tú nào được kết nạp vào Đảng.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2022, các cấp Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể triển khai và thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần đậm ấm, tiết kiệm, an toàn. Phối hợp đảm bảo tốt chế độ, chính sách đối với các thế hệ Cựu chiến binh trên địa bàn. Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương. Nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình hội viên; tham mưu kiện toàn củng cố tổ chức Hội, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của Hội là tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, trật tự xã hội, an toàn giao thông; thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động công tác Hội. Với thành tích đạt được, Hội CCB tỉnh Lào Cai được Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023

Phát huy kết quả đạt được năm 2022, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của Trung ương Hội; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Ban Chấp hành xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

1. Quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội đại Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 01/12/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, với chủ đề “Đoàn kết-Kỷ cương-Hành động-Sáng tạo-Phát triển”; Nghị quyết Đại hội toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của địa phương và của Hội; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị; tổ chức tập huấn quán triệt, học tập Điều lệ Hội khóa VII, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức và năng lực công tác đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Hội các cấp; hưởng ứng, tham gia thiết thực các phong trào thi đua, các cuộc vận động, làm tốt công tác khen thưởng, động viên, cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Tham gia có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026. Duy trì, phát huy các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, cách làm hay sáng tạo, nhân tố mới gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác Ngân hàng CSXH, tăng dư nợ, giảm nợ xấu; sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả;

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019-2024, hướng vào thi đua thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”. Phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình trực cảnh giới giao thông ở 15 điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt không có rào chắn tại

huyện Bảo Thắng, Bảo Yên; đề xuất cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền từng bước đầu tư, hỗ trợ điều kiện làm việc đối với hội viên trực cảnh giới.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp; tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp, nhất là duy trì nền nếp và chất lượng sinh hoạt. Chú trọng công tác kết nạp, quản lý hội viên gắn với phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú để cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng;

6. Tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình hội viên và nhân dân; phát hiện, tham mưu, phối hợp giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, kiên quyết không để cán bộ, hội viên bị lôi kéo, kích động hoặc tham gia các tổ chức, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước;

7. Triển khai tốt quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp đã ký kết. Phối hợp với các cấp, ngành bảo đảm chế độ, chính sách đối với các thể hệ Cựu chiến binh và cán bộ làm công tác Hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

8. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Hội, hội viên theo quy định của Điều lệ Hội; tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Chủ trì giám sát, tiếp xúc đối thoại và tham gia giám sát theo kế hoạch, nội dung của các đoàn thể chính trị cùng cấp theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 15 của Tỉnh ủy. Nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; nghị quyết, chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành, theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

9. Quán triệt, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc ở địa bàn được phân công. Duy trì nghiêm túc quy chế làm việc, chuẩn bị tốt các nội dung hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các hội nghị khác; nội dung hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm;

10. Phối hợp với các thành viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ Trưởng khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; nhiệm vụ Trưởng Trụ sở Khối 3 năm 2023. Phối hợp các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Lào Cai.

*** Một số chỉ tiêu chủ yếu**

- Phần đầu có 100% cán bộ hội là đảng viên, 95% hội viên trở lên được nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Hội; thông tin chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương;

- Phần đầu 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị, tăng cường công tác giáo dục quản lý; hạn chế thấp nhất hội viên vi phạm kỷ luật, pháp luật phải xử lý;

- Phân đầu các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đăng ký với cấp ủy và triển khai thực hiện hiệu quả 01 việc làm mới. Phân đầu kết nạp từ 500 Cựu chiến binh, cựu quân nhân trở lên vào Hội, gắn với tăng cường công tác giáo dục, quản lý;
- Phân đầu 100% Hội CCB cấp huyện xây dựng kế hoạch, lịch công tác và thực hiện dự sinh hoạt với chi hội hoặc hội cơ sở 01 lần/tháng;
- Phân đầu toàn Hội giới thiệu từ 50 hội viên ưu tú trở lên để cấp ủy bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào Đảng, trong đó 100% Hội CCB cấp huyện giới thiệu ít nhất 05 hội viên ưu tú vào Đảng
- Phân đầu 100% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 96% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 96% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa;
- Phân đầu xóa hết nhà dột nát cho hội viên, cựu chiến binh nghèo; giảm tỷ lệ nghèo trong Hội còn 3%.
- Phân đầu 100% Hội cơ sở có quỹ, bình quân vùng thấp, khối 487 đạt 400.000đ/hội viên trở lên, vùng cao 250.000đ/hội viên trở lên.
- Phân đầu 100% cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm các quy định về ATGT; duy trì hoạt động hiệu quả mô hình cảnh giới giao thông, bảo vệ môi trường, tham gia bảo vệ ANTO, dân vận khéo,...tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh;
- Các cấp Hội hoàn thành 100% chỉ tiêu kiểm tra, giám sát theo kế hoạch 2023. Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh kiểm tra toàn diện Hội CCB thị xã Sa Pa; Ban Kiểm tra kiểm tra Hội CCB huyện Si Ma Cai.

Trên đây là kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Hội CCB tỉnh Lào Cai.

Nơi nhận:

- Văn phòng Hội CCB Việt Nam;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- TT tỉnh Hội;
- Các ban cơ quan Hội;
- Phòng PA03 Công an tỉnh;
- Hội CCB trực thuộc (11);
- Lưu: VT, VP.

**TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thông